



# ข่าวกระทรวงการค้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการค้า โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 18/2542

วันที่ 19

กุมภาพันธ์ 2542

เรื่อง ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2542 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการค้า ได้เปิดเผยผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2542 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ดังนี้

## 1. เรื่องวิกฤตการณ์เศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค

มีการพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานของปี 2542 โดยให้ความสำคัญกับมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำเศรษฐกิจที่ได้แถลงเมื่อ กลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ

## 2. เรื่องการเปิดเสรีล่วงหน้ารายสาขาตามความสมัครใจ (Early Voluntary Sectoral Liberalization : EVSL)

ได้รับทราบความคืบหน้าการเร่งรัดให้มีการลดภาษีศุลกากรตามข้อเสนอการเปิดเสรีล่วงหน้า รายสาขาตามความสมัครใจภายใต้กรอบเอเปค (APEC's Accelerated Tariff Liberalization : ATL) สำหรับสินค้า 9 สาขาแรก ซึ่งได้แก่ สาขาของเล่นเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าและบริการเกี่ยวกับพลังงาน สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและโทรคมนาคม เพื่อนำ เรื่องดังกล่าวเข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีทั่วไปขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 3 (WTO General Council) ในปลายปี 2542

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าของรายละเอียดแผนดำเนินการทางด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures) ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ECOTECH) และการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) สำหรับแผนการต่อไปในส่วนของ 6 สาขา หลัง ได้แก่ อาหาร พืชน้ำมัน ปุ๋ย ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ รถยนต์และอากาศยานนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้กลุ่มทำงานของประเทศผู้ประสานงานดำเนินการ ผลักดันการเปิดเสรีฯ ต่อไป ถึงแม้การเปิดเสรีฯ จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของประเทศสมาชิกเอเปคก็ตาม

## 3. เรื่องการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค APEC Economic Committee (EC)

ได้พิจารณาแนวทางแผนงานสำหรับปี 2542 - 2543 และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจประจำปี รวมทั้งได้มีโครงการศึกษาใหม่ที่เรียกว่า "APEC Beyond the Asian Crisis" ซึ่งจะครอบคลุม 3 ด้าน คือ

- การประเมินผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลกระทบทางสังคม และทรัพยากรมนุษย์

- การคาดการณ์และแนวทางของสถานการณ์ที่ควรเกิดขึ้น ทั้งในด้านการเจริญเติบโต และการเคลื่อนไหวทางการค้าอย่างเท่าเทียม

- การแนะนำทิศทางการกว้างๆ ในด้านนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตแบบอย่าง  
ยั่งยืน และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

นอกจากนั้นจะมีการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจประจำปี ดังเช่นที่เคยดำเนินการมา  
พร้อมทั้งจะดำเนินการโครงการวิจัย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจ ผลงานวิจัยภายใต้แนวทาง  
การดำเนินการใหม่นี้ จะเน้นให้มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลความคืบหน้าของโครงการ  
วิจัยต่างๆ ซึ่งมี โครงการที่ได้รับความสนใจมากจากาประเทศสมาชิกทุกประเทศ ด้วย.

---

*Posted 22 Feb 1999*